

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn huyện Lắk

Căn cứ Luật Hộ tịch năm 2014; Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 của Bộ Tư pháp phê duyệt Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc”; Quyết định số 2474/QĐ-UBND ngày 25/6/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ủy ban Nhân dân huyện Lắk ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn huyện Lắk, với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xây dựng và thực hiện Cơ sở dữ liệu điện tử của huyện trên cơ sở ứng dụng đồng bộ công nghệ thông tin vào công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại phòng Tư pháp (các cơ quan đăng ký và cơ quan quản lý hộ tịch); Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của huyện đảm bảo kết nối và vận hành đồng bộ với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc theo quy định của Luật Hộ tịch.

2. Yêu cầu

- Xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch của huyện đảm bảo thiết lập hệ thống thông tin hộ tịch đồng bộ, thông suốt giữa các cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch trong huyện và cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc theo phân cấp trong quản lý Nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về hộ tịch. Đặc biệt là đăng ký hộ tịch trực tuyến, đảm bảo việc kết nối để chia sẻ, cung cấp thông tin hộ tịch cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác có liên quan.

- Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử ưu tiên kế thừa nguồn lực, dữ liệu hộ tịch điện tử, lựa chọn phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch phải phù hợp với yêu cầu đăng ký và quản lý hộ tịch của Luật Hộ tịch và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc; có thể huy động nguồn lực xã hội hóa, đảm bảo triển khai có hiệu quả.